

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๑. ตามที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือร่วมกับภาคเอกชน เพื่อพิจารณาข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ นั้น ในการหารือดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเชิญผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมด้วย เพื่อให้มีการพิจารณาในประเด็นที่ครอบคลุมถึงเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้บริโภคด้วย

๒. ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา กำหนดแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การใช้ประโยชน์จากน้ำในแม่น้ำโขง เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า การร่วมลงทุนด้านสายส่งไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ในการดำเนินการ ความต้องการพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ และภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นด้วย

๓. ตามที่กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำข้อมูลประมาณการ ความต้องการกำลังคนในสาขาต่าง ๆ แล้ว นั้น ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง เร่งผลิตแรงงานให้ตรงกับ ความต้องการดังกล่าว และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการในอนาคตด้วย รวมทั้งเร่งผลิตแรงงานในสาขาที่ต่างประเทศมีความต้องการ เช่น แม่ครัว คนเลี้ยงเด็ก คนดูแลคนชรา โดยอาจพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อให้แก่แรงงานกลุ่มดังกล่าว ในรูปของกองทุนหมุนเวียน

๔. ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานทั้งระบบให้เป็นปัจจุบัน โดยจำแนกประเภทแรงงานให้ชัดเจน เช่น แรงงานต่างด้าว แรงงานผู้พิการ

/๕. ...

๕. ให้กระทรวงมหาดไทยสำรวจความเหมาะสมในการจัดให้มีพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น เช่น ตลาดชุมชนในระดับตำบลและอำเภอ ตลาดกลางระดับจังหวัด ทั้งนี้ ให้นำเสนอข้อมูลและแผนการดำเนินงานดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

อำพน กิตติอำพน

(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓ (จิตตา) ๓๒๗ (สุกัญญา) ๔๔๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (เฉลิมขวัญ/อริศรา)